

สารนิพนธ์เรื่อง	มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและการเข้าตรวจข้อมูลของประชาชน
คำสำคัญ	หลักประกันทางธุรกิจ/ข้อมูลของประชาชน
นักศึกษา	เมธินี บัวขาว
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
คณะ	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2559

บทคัดย่อ

ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลมีความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนในการประกอบธุรกิจต่อไปได้ จนกระทั่งที่ผ่านมาได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 จนสำเร็จ แต่กฎหมายฉบับนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่นั้น ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ เรื่องระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบที่จะสร้างความมั่นใจต่อผู้รับหลักประกัน ผู้ให้หลักประกัน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้อื่น หรือเจ้าพนักงานทะเบียนและนายทะเบียนตามกฎหมายอื่น และมีผลต่อบุริมสิทธิของเจ้าหนี้ในการรับชำระหนี้ด้วย โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวทางและรายละเอียดในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและการเข้าตรวจข้อมูลของประชาชน

เนื่องจากระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบสัญญาและความสมบูรณ์ของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตีความของศาล โดยต้องกำหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการจดทะเบียนหรือการจดทะเบียนทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อแสดงถึงภาระผูกพันในทรัพย์สิน การกำหนดแบบฟอร์มในการนำทรัพย์สินหรือการนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน ตลอดจนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการอ้างสิทธิของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าตรวจข้อมูล

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมาย รวมทั้งกำหนดรูปแบบและ

กฎเกณฑ์ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อผู้รับหลักประกันทางธุรกิจ ผู้ให้หลักประกันทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวกับการอ้างสิทธิในการได้รับชำระหนี้จากหลักประกันทางธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลและการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลนอกจากนี้ เนื่องจากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเป็นระบบกฎหมายใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยและเป็นกฎหมายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวคิดของระบบกฎหมายดังกล่าวและสามารถนำกฎหมายในเรื่องนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในสังคมไทยต่อไป